

ทำอะไรให้ใครๆ ชอบ

นำเสนอเมื่อ : 16 เม.ย. 2552

คำว่า "ชอบ" กับ "รัก" ในภาษาไทยไม่ใช่คำเดียวกัน แต่เรามักใช้ผิดหรือปนกันไปหมด "ชอบ" แปลว่า พอใจ...ก็เท่านั้นเอง ยังไม่ลึกซึ้งเข้าไปถึงหัวใจ เราชอบกินแกงต้มยำ ไม่ได้แปลว่า เรารักแกงต้มยำ

เราชอบสวมแบบนั่งชักโครก (คือไม่ชอบสวมแบบนั่งยองๆ) ก็ไม่ได้แปลว่า เรารักสวมแบบชักโครก แต่เรารักต้นไม้ได้ เพราะคนรักต้นไม้จะเอาใจใส่ ทะนุบำรุง ดูแล ห่วงใย และอยากปกป้องคุ้มครอง พูดยั่งยืนๆ ถ้าเรารักอะไร เราเอาหัวใจทั้งดวงไปผูกพันกับสิ่งนั้น

เพราะฉะนั้น ถ้าใครมาบอกคุณว่า เขาชอบคุณ ก็แปลว่า เขาอยู่แค่ชั้นพอใจคุณเท่านั้น อย่าคิดเลยเถิดเขาข้างตัวเองว่า เขาจะเอาหัวใจทั้งดวงของเขาผูกพันกับคุณ แต่เพื่อนนี้ ชอบกันถ้าได้รวมทุกข์ร่วมสุขกัน ก็จะกลายเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปได้ จะเขียนเรื่องชอบอย่างเพื่อนก่อน วัลย์รุ่นไม่ชอบอะไรเขียนย่อ ก็จะให้ขอแนะนำทันทีเลยว่า ทำอย่างไรจะให้คนชอบคุณอย่างเพื่อน

1.ทำตัวเป็นธรรมชาติ

คนเราไม่ชอบคนเสแสร้ง คนเราไม่ชอบคนดัดจริตหรือคนวางท่า คนเราไม่ชอบคนวางท่าเป็นดารา กับเพื่อน ความเป็นเพื่อนต้องการความจริงใจ คนวางท่าหยิ่ง หรือจิบปากจิบคอดูเราไม่ชอบคนดัดจริตหรือคนวางท่า

คนเราไม่ชอบคนวางท่าเป็นดารา กับเพื่อน
อาจดึงดูดความสนใจชั่วขณะแรกพบกัน แต่รับรองว่าไม่ก็ครั้ง
เขาก็จะเบื่อและรำคาญ หรือถ้าเป็นเพื่อนเพศเดียวกัน
เขาก็จะหมั่นไส้ไม่ชอบหน้า

2.สนใจฟังเขา ไม่พูดแต่เรื่องของตัวเอง

คนเป็นเพื่อนกันก็ต้องคุยเรื่องของตนเองให้เพื่อนฟังบ้าง แต่ต้องมีการแลกเปลี่ยนและสนใจเรื่องของเขา
มากกว่าพูดแต่เรื่องของตัวเอง

3.อารมณ์ดี

คนเราไม่ชอบเข้าใกล้คนหงุดหงิด ขี้โมโห ฉุนเฉียว ยิ่งก้าวร้าวด้วยละกึ่งหนึ่งเหงาไปคนเดียวเถอะ
ถ้าคุณอารมณ์ไม่ดีอยู่เสมอๆ ต้องหาสาเหตุแล้วแก้ไข มิฉะนั้น คุณจะพบว่า คุณมีเพื่อนน้อยลงๆ เพราะเขาค่อยๆ
ตีตัวออกห่างไปที่ละคนสองคน เพื่อไปหาคนอารมณ์ดี ที่เขาอยู่ไกลแล้วสบายใจ

4.รู้จัก "ให้" และ "รับ"

การให้และรับไม่ได้หมายความว่าเฉพาะวัตถุ การช่วยเหลือเวลาเขามีความทุกข์ การช่วยเหลือการงานหรือการเรียน
 ฯลฯ ของเขาก็ถือเป็นการให้ เป็นการให้ที่มีค่ามากด้วยซ้ำไป

ที่แนะนำให้รู้จัก "รับ" ด้วยนั้น ก็เพราะผู้เขียนเห็นมามาก
พอที่จะกล่าวได้ว่า คนจิตใจปกติมักไม่ชอบคนที่ไม่ยอมรับอะไรจากใครเลย
คนเราไม่ชอบคนที่ทำให้เรารู้สึกละอายใจ

5.มองโลกในแง่ดี

ถ้าคุณเห็นดอกไม้สวย เห็นเด็กๆ น่ารัก เห็นเพื่อนบางคนเก่ง เห็นครูบางคนดี
ถ้าคุณมองทะเลสีฟ้าครามของเพื่อนเขาไปเห็นความร่าเริง และความมีน้ำใจของเขา
ถ้าคุณพูดยกย่องความดีความสามารถของใครๆ มากกว่าพูดตำหนิ หรือนินทาเขา ใครๆ ก็จะไม่อยากเข้าใกล้คุณ
อยากคุยกับคุณ อยากเป็นเพื่อนของคุณ ผิดตนเองไหมมองโลกในแง่ดีแล้วมันจะติดเป็นนิสัยคุณไปตลอดชีวิต
คนอยู่ใกล้ก็เป็นสุข แล้วจะถ่ายทอดไปถึงลูกหลานของคุณด้วย

6.อย่าบ่น อย่าบึ้ง อย่าเบ่ง อย่าเบี้ยว

บ่น ต่างกับ บ่น เพราะว่าบ่นคือ พูดสั้นๆ ไม่ใส่อารมณ์ และพูดคนเดียวพอ คนเราไม่ชอบฟังแผ่นเสียงตกร่อง
เบี้ยว คือ ไม่รับผิดชอบหน้าที่ ไม่ทำตามสัญญา ขอยืมแล้วไม่ใช้ ฯลฯ นอกจากนี้เขาจะไม่ชอบแล้ว
เขาจะถูกดูถูกและเมินหนีอีกด้วย ธรรมชาติมนุษย์ชอบเข้าใกล้คนหน้าตาดีมีเมม ทักทาย ทักเพื่อนก่อนได้กำไร
เหมือนเปิดประตูเชิญให้เขาวินาศด้วย ถ้าทักเขาก่อนแล้วเขาไม่ทักตอบก็อย่าเสียใจ เขาอาจจะไม่เห็น
อาจจะกำลังใจลอยคิดอะไรเพลินอยู่ หรือเขาอาจจะเป็นคนไม่มีมารยาท
คุณยังอยากจะเสียเวลากับคนไม่มีมารยาทอยู่อีกหรือ?

บ่น คนรำคาญ

บ่ง คนหนี

เบ่ง คนหมั่นไส้

เบี้ยว คนรังเกียจ

7. ยานินทา

อย่าเอาคำว่า นินทา ไปปนกับคำวิจารณ์ นินทา เป็น พฤติกรรมทำลาย วิจารณ์ เป็น พฤติกรรมสร้างสรรค์ เพราะการวิจารณ์คือการพูดถึงข้อดี ข้อเสีย โดยไม่ใชเหตุผลและไม่ใชอารมณ์ การวิจารณ์ให้ประโยชน์ แต่การนินทาให้แต่โทษอย่างเดียว

8. อย่าชวนทำชั่ว

คนดี ๆ ไม่ชอบคนที่มาจุดให้เขาลงไปสู่ที่ต่ำ เช่น ลักขโมย
สูบบุหรี่เสพยาเสพติด ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ฯลฯ
จะมีก็แต่พวกบุคคลิกภาพผิดปกติชนิดอันตรายหรืออาชญากรเท่านั้นที่ชอบ

เพราะฉะนั้น ถ้าชวนคนดี ๆ ทำชั่ว เขาจะรังเกียจและตีตนออกห่างทันที

9. ดูแลร่างกายให้เข้าใกล้

คนผมไม่สระ เสื้อผ้าไม่ซักส่งกลิ่น ปากเหม็น กลิ่นตัวคาว จะนิสัยดีแค่ไหน เพื่อนก็ไม่อยากเข้าไปคุยด้วย เดินด้วย และอย่าลืมว่า กลิ่นน้ำหอมฉุนๆ ก็ร้ายพอๆ กับกลิ่นตัว ไม่ใส่น้ำหอมเลยยังจะดีกว่า คนเราชอบกลิ่นรื่นรมย์

หลังจากปฏิบัติทุกข้อข้างต้นครบถ้วนแล้ว คุณก็มีอีกข้อหนึ่งที่ต้องทำคือ ต้องทำให้ใจยอมรับความจริงอย่างหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความจริงที่ว่านั่นก็คือ ตั้งแต่มีการสร้างโลกกันมา ยังไม่เคยมีใครสักคนเดียวที่จะทำให้ทุกคนในโลกชอบได้...ไม่มีจริงๆ ความคิดที่อยากจะทำให้ทุกคนในโลกชอบคุณ จึงเป็นความคิดที่ไม่มีวันจะเป็นจริงขึ้นมาได้ ไม่ว่าคุณจะทุ่มกาย ทุ่มใจ ทุ่มเงินแค่ไหน ไปสืบบดูเถิด เจาบุญทุ่มทุกคนยังไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบเขาได้ ไม่เคยมีนางงามจักรวาลโลกคนไหนสามารถทำให้ทุกคนชอบเธอได้ เพราะฉะนั้น ถ้าคุณทำดีที่ สุดของคุณแล้วก็จงพอใจ จงบอกตัวเองแล้วจดจำไว้ สอนลูกหลานดูว่า ไม่มีใครในโลกจะทำให้ทุกคนในโลกชอบตนได้...ไม่มีจริงๆ

อย่างไรก็ตามคุณอย่าทิ้งความเป็นตัวของคุณเอง

อย่าพยายามทำตัวให้ใครๆ ชอบเสียจนไม่เป็นตัวของตัวเอง
เพราะนั่นก็เป็นข้อหนึ่งที่จะทำให้คนไม่ชอบคุณ

เริ่มลงมือปฏิบัติตามข้อแนะนำเสียแต่วันนี้ คุณจะพบว่า
นอกจากคุณจะมีเพื่อนชอบคุณมากขึ้นแล้ว
คุณเองก็จะมีสุขภาพจิตดีขึ้นเสมอ เพราะทุกๆ
ข้อที่กล่าวไว้เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนเราสุขภาพจิตดี